



สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง สทท.	แถลงผลงานรัฐบาล -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านสังคมของรัฐบาลในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีผลงานที่เป็นประจักษ์หลายประการ ทั้งด้านการบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้านสาธารณสุข ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการเข้าถึงการแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาระบบรักษาพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาสมุนไพรไทย นอกจากนี้ยังวางระบบพัฒนาบุคลากรคัดกรองโรคต่าง ๆ ทั้งซิกา เมอร์ส ทำให้การแพร่ระบาดของโรคไม่แพร่หลาย จนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่า ไทยมีการป้องกันโรคที่ดี รวมถึงประสบความสำเร็จในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยได้รับเกียรติบัตรและการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สำนัก ข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 5,7, สทท ,ThaiPBS	โรคไข้ซิกา -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แถลงว่า ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ตนจะประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ รมว.สธ.อาเซียนพร้อมออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ซิกาของอาเซียน ส่วนผู้ป่วยซิกาสะสมในไทยตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันมี 279 ราย ส่วนผู้ป่วยรายใหม่มี 23 ราย แต่จะหายเองใน 7 วัน ไม่จำเป็นต้องกักตัวเพราะเชื้ออยู่ในร่างกาย 2-3 วัน แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มคนที่อาจทำให้เด็กศีรษะเล็ก ส่วนเรื่องการใช้กฎหมายในการควบคุมปริมาณลูกน้ำยุงลายนั้น จริง ๆ ก็มีกฎหมายนี้มานานแล้ว ระบุอยู่ในมาตรา 74 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ระบุว่ายุงลายเป็นยุงรำคาญ ท้องถิ่นต้องดูแล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย แต่มาตรการนี้ต้องการป้องปราม และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งขณะนี้มี 11 จังหวัด 250 ท้องถิ่นที่ใช้กฎหมายนี้ แต่โทษหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ สิงคโปร์มีการใช้กฎหมายในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ที่หากพบครั้งแรกจะปรับ 200 เหรียญสิงคโปร์ ครั้งที่ 2 ปรับ 400 เหรียญฯ แต่หากพบครั้งที่ 3 จะส่งฟ้องศาลทันที -นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขให้อำนาจท้องถิ่นเข้าไปดูแล ถ้าพบบ้านไหนมีลูกน้ำยุงลายครั้งแรกจะสั่งการให้กำจัดภายใน 7 วัน ถ้าตรวจซ้ำแล้วยังพบอีกก็จะทำทัณฑ์บน 1 เดือน เมื่อตรวจสอบแล้วยังไม่สามารถกำจัดได้ก็มีโทษปรับสูงถึง 5,000 บาท
กรมประชาสัมพันธ์	-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้รับมอบหมายจาก รมว.สธ. ให้ศึกษากฎหมาย คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าว 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.การสาธารณสุข และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อย โดยการบังคับใช้กฎหมายนั้น ยังต้องศึกษาและคาดว่าจะให้อำนาจท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติในการบังคับ โดยจะขอความร่วมมือก่อน จากนั้นจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว	-กล่าวว่า กรณี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. จะจัดกฎหมายการสาธารณสุขปี2535 ที่ประกาศให้แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ ตามเนื้อหาและบทลงโทษตามมาตรา 74 ถูกถล่มแหลก โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์
แนวหน้า	-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 14 ศูนย์ พร้อมตรวจซิกาไวรัสด้วยวิธี Real time RT PCR ใช้เวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง รองรับแห่งละ 50 test ต่อวัน ส่วนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจได้วันละ 200 test อีกทั้งเมื่อพบเด็กคลอดแล้วสงสัย ให้ส่งตรวจด้วยเทคนิคเดียวกัน
กรมประชาสัมพันธ์	-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมหารือถึงสถานการณ์และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสซิกา
ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นางวันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ป่วยที่ตรวจพบใน กทม.ชุดแรก มีอาการเป็นปกติแล้ว และยังไม่มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังพื้นที่อื่น รวมทั้งยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม ส่วนประชาชน 30ราย ที่รอผลการตรวจจากแล็บนั้น เบื้องต้นได้รับรายงานผลตรวจแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกคน ซึ่งขอยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>คอลัมน์ ลิ่งแเวดล้อม</p>	<p>คงต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>-เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเลเซียฉีดยาฉีดวัคซีนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตามสถานที่เข้าชายในกรุง กัวลาลัมเปอร์ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียเพิ่มเป็น 6 ราย</p> <p>-สิงคโปร์ มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาในสิงคโปร์เพิ่มเป็น 341 ราย</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาทั่วโลก ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อแล้วไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน ส่วนประเทศสิงคโปร์หลังจากมีผู้ติดเชื้อซิกามากถึง 320 คน มีการตั้งคำถามว่า ทำไมเชื้อไวรัสซิกาจึงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในสิงคโปร์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสิงคโปร์ สันนิษฐานว่า เป็นเพราะคนสิงคโปร์มีภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสชนิดนี้ต่ำมาก คนส่วนใหญ่อาศัยในอพาร์ทเมนต์และอยู่กันอย่างแออัด เมื่อยุ่งกัคนนี้ ก็บินไปกัอีกคน การแพร่เชื้อจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p> <p>ส่วนประเทศไทย การแพร่เชื้อซิกามีมาไม่น้อยกว่า 50 ปีแล้ว อาจเป็นเพราะเวลานั้นวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ทันสมัย ต้องส่งเชื้อไปตรวจสอบในต่างประเทศ เพิ่งมาพิสูจน์ทราบถึงอันตรายของเชื้อซิกาเมื่อต้นปีนี้เอง ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส ซิกาสะสม 97 ราย</p> <p>-ผศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พยากรณ์ขนาดของการระบาดเชื้อไวรัสซิกาในไทยในอีก 2-3 ปีข้างหน้า หากไม่ทำอะไรเลยและปล่อยให้เกิดการระบาดจะมีคนติดโรค 73.2-99.9% โดยคิดเป็นกรณีเลวร้าย เช่น เด็กหัวสับ ผู้ใหญ่เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาตประมาณ 6,800 คน ค่าพยากรณ์ของอาจารย์ชรินทร์เป็นไปได้หรือไม่ ต้องตามไปพิสูจน์กัน</p>
<p>เว็บไซต์Hfocus</p>	<p><u>วัคซีนไข้เลือดออก</u></p> <p>-เสนอข่าว บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด (“ทาเคดา”) ประกาศในวันนี้ว่าได้ให้วัคซีนแก่กลุ่มตัวอย่างแรกในการศึกษาประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสไข้เลือดออกเตงกี (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study หรือ TIDES) ซึ่งเป็นการทดลองวัคซีนไข้เลือดออกทดลองชนิดเชื้อเป็นในระยะที่ 3 (TAK-003) ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาแบบอำพรางสองฝ่าย แบบสุ่ม และแบบควบคุมยาหลอก การศึกษาทดลอง TIDES จะครอบคลุมเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุระหว่าง 4 – 16 ปีประมาณ 20,000 คน ที่อาศัยในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเตงกีในลาตินอเมริกาและเอเชีย การศึกษาครั้งนี้จะประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนทดลองเพื่อป้องกันผู้ที่เข้าร่วมทดลองทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกเตงกีที่แสดงอาการซึ่งเกิดจากไวรัสเตงกีที่มี 4 สายพันธุ์ โดยไม่แบ่งแยกอายุและไม่คำนึงว่าเคยติดเชื้อไวรัสตั้งกล่าวมาก่อนหรือไม่</p>
<p>มติชน คอลัมน์อย่างนี้</p> <p>ต้องshare</p>	<p><u>การสรรหาเลขาธิการสปสข.</u></p> <p>-กล่าวว่า “หมอลึก” นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบทตัดสินใจช่วงโค้งสุดท้าย เข้ามายื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาชิงเก้าอี้ “เลขาธิการสปสข.” เป็นคนที่ 9 งานนี้ไม่รู้ว่ามีฝ่ายคณะกรรมการสรรหาฯ ไปได้หรือไม่ ชมรมแพทย์ชนบทคงเชียร์กันเต็มที่ รอลุ้นอีกไม่นาน</p>
<p>เว็บไซต์Hfocus</p>	<p><u>ปัญหาการบริหารงานสสจ.อ่างทอง</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 กล่าวถึง กรณีขอให้มีการย้ายนพ. สสจ.อ่างทองเนื่องการมีปัญหาเรื่องการบริหารงาน ว่า นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย นพ.สสจ.อ่างทอง เหลืออายุราชการอีกเพียงปีเดียว ก่อนหน้านั้นได้ทำเรื่องขอย้ายไว้แล้ว เพื่อขอไปอยู่จังหวัดใกล้บ้านเกิดทางภาคเหนือ คาดโยกย้ายได้ภายใน ก.ย.-ต.ค. 59 นี้</p> <p>- ด้าน นายมีศักดิ์ ญาณโกมุท เลขาธิการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จะขอยื่นเรื่องต่อ นพ.วันชัย อีกครั้ง โดยพวกเขาจะยืนยันให้มีการย้าย นพ.ทรงวุฒิ โดยเร็วภายใน 10 วัน เนื่องจากมีความขัดแย้งในพื้นที่รุนแรง จึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการโดยเร็ว ส่วนที่ระบุว่า นพ.ทรงวุฒิ ได้ทำเรื่องขอย้ายไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว นั้น เราคงไม่รอรอบการโยกย้าย เพราะวันนี้การบริหารราชการในพื้นที่ไปไม่ได้แล้ว จำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน</p> <p>ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และข้าราชการภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อ่างทอง เสนอว่าจะเดินทางไปเรียกร้องเรื่องนี้ที่กระทรวงสาธารณสุข แต่ได้ขอให้ชะลอไว้ก่อน โดยจะรอคำตอบ หลังยื่นหนังสือเพื่อยืนยันการย้าย นพ.ทรงวุฒิ ต่อผู้ตรวจราชการฯ เขต 4 ภายในวันที่ 14 ก.ย.อีกครั้ง</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p><u>คกก.นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐ (ทีพีพี)</u></p> <p>-เสนอข่าว นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.สำนักงานคกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คณะกรรมการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ หรือพีพีพี เห็นชอบให้เพิ่มโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พีพีพี ปี 58-62 อีก 7 โครงการ ทำให้มีโครงการที่อยู่แผนพีพีพี 66 โครงการ วงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.576 ล้านล้านบาท เป็น 1.662 ล้านล้านบาท สำหรับ 7 โครงการที่เพิ่มมานั้นมีในสวนสธ.ได้แก่ โครงการศูนย์เฝ้าระวังและกักแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อร้ายแรงของกรมควบคุมโรค
ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ มติชน คมชัดลึก	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ทหาร ปก. และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ต้องเร่งช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นที่สูง หลังกรมชลประทานระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำปากห้วยขอนแก่น และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ เนื่องจากปริมาณน้ำเต็มความจุแล้ว ประกอบกับมวลน้ำจาก อ.หล่มเก่าไหลมาสมทบท่วมรพ.หล่มสักสูงกว่า 1 เมตร โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก และโรงเรียนศรีสะอาด ต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน</p>
ไทยรัฐ new)108	<p>สไลม์ของเล่นอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบที่หน้ารร.ฤทธิยะวรรณาลัย เพื่อตรวจสอบหาเบาะแสการจำหน่ายของเล่น “สไลม์” หรือ “น้ำลายเอเลียน” จากการตรวจสอบไม่พบร้านจำหน่าย แต่พบร้านหนึ่งนำกลีเซอรีนบอแรกซ์สรรพคุณรักษาแผลในปาก ผู้ค้ายอมรับว่า เด็กชอบให้นำมาขาย เพราะต้องการไปทำสไลม์ จึงขอความร่วมมืองดขายให้เด็ก นอกจากนี้ หากพบพ่อค้าแม่ค้ารายใดนำสินค้าไม่มีตรา มอก.มาจำหน่าย จะถือว่ามีความผิดเช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผดุงผลการพิมพ์ แพทย์จาก รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ของเล่นแปลกประหลาดว่า ไม่ได้มีแค่ “สไลม์” เท่านั้น ยังมีของเล่นอีกหลายชนิดที่มีการนำเข้ามาขาย อาทิ ตัวตุตันน้ำ หมากฝรั่งช็อคไฟฟ้า ถูตุด ของเล่นเหล่านี้บางอย่างเคยมีเด็กได้รับอันตรายมาแล้ว พอเป็นข่าวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไล่ตรวจจับ เตือนภัยกัน แต่พอเรื่องเงียบไปของเล่นเหล่านี้ก็กลับมาวางขายเกลื่อน ถึงเวลาแล้วที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องหันมาเอาใจจริงเอาใจกับของเล่นแปลกประหลาด ของเล่นไม่ได้มาตรฐานทั้งหลาย โดยเฉพาะคนใกล้ชิดตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูที่โรงเรียนหากเห็นอะไรไม่เหมาะสมไม่ควรต้องตักเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ๆ</p>
มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์กาแฟโบราณ	<p>การแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอบทความ แก้ปัญหายาเสพติด: ไว้ใจสาธารณสุขและเชื่อมีอยู่ดีธรรมดา ว่าเมื่อข่าว “ยาบ้าราคาเม็ดละ 50 สตางค์” แพร่ออกไป กลับถูกคอมเมนต์ด้วยความโกรธและตำหนิตัวด้วยภาษาหยาบคาย เชื่อว่าประชาชนตำราความคิดนี้ เป็นเพราะพวกเขายังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดว่ารัฐต้องการ “แย่งลูกค้า” จากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาเสพติด</p> <p>อาจารย์พิศิษฐ์ วิริยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านชีวิตใหม่ เคยกล่าวว่า “ยาเสพติด...ไม่สามารถแก้ได้ หากใช้เพียงบทลงโทษตามกฎหมาย การผล็อยยาบ้าออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 1 และผลิตรายขายแข่งกับตลาดมืด ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์ Demand Supply ลดกระแสดความต้องการใช้ยาบ้า ลดราคาให้การจำหน่ายไม่คุ้มทุน”</p> <p>แม้จะยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเสพติดจะลดลงในระยะเวลากี่ปี แต่ก็เป็นที่น่าพอใจ ไม่มีทางเลือก* มากกว่านี้แล้ว”</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>การวิจัยทางคลินิก</p> <p>-เสนอบทความ ‘วิจัยทางคลินิก’ ปั้นเศรษฐกิจไทย โอกาสใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข ว่า การวิจัยทางคลินิก เป็นการวิจัยขั้นสุดท้ายก่อนนำไปขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตขึ้นมาใหม่นั้นมีความปลอดภัย เหมาะสมกับคนในพื้นที่ รวมถึงมีประสิทธิภาพในการรักษาอย่างแท้จริง โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 เฟส ได้แก่ 1.วิจัยในกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็ก 2.วิจัยเปรียบเทียบในกลุ่มคนไข้อาสาสมัคร 3.วิจัยในกลุ่มคนไข้อาสาสมัครขนาดใหญ่ขึ้น โดยก่อนจะเข้าสู่เฟส 1 ยาต้องผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด มีการทดลองในสัตว์เชิงลึก และความเสี่ยงต้องต่ำที่สุดเท่านั้น</p> <p>ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการทำวิจัยทางคลินิกไม่มากเท่าที่ควร โดยระหว่างปี 2553-2558 ประเทศไทยมีการวิจัยเพียง 976 โครงการ ขณะที่เกาหลีใต้มีมากกว่า 4,000 โครงการ หรือได้วันที่มีกว่า 2,000 โครงการ</p> <p>ด้าน วิริยะ จงไพศาล นายกสมาคม ผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PreMA) กล่าวว่า สาเหตุที่ประเทศไทยทำการวิจัยทางคลินิกเฟส 1 ยังไม่มาก เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องระยะเวลาและขั้นตอนราชการ เช่น การขออนุญาตนำเข้าประเทศ ซึ่งต้องรอการอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ที่สุดแล้วบริษัทต่างชาติจึงเลือกไปทำวิจัยเฟส 1 ในต่างประเทศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เราต้องไม่กลัวเฟส 1 ถ้าทุกคนกลัวเราก็จะไม่มาใช้ ที่สำคัญคือทัศนคติเรื่องใช้คนเป็นหนุ่ดตลงนั้ก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะทุกวันนี้มีการให้ข้อมูลกับอาสาสมัครเต็มที่ ดูเลอย่างใกล้ชิด มีกรรมการจริยธรรมควบคุม และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการวิจัยต้องให้นำหนักกับความปลอดภัยมากที่สุด คือถ้าพบความเสี่ยงต้องหยุดทันที</p> <p>นเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา (TCELS) ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่าประเทศไทยอยู่ในประเทศเขตร้อน ก็ควรเป็นผู้นำในการวิจัยโรคในเขตร้อน ไม่ใช่ให้ประเทศอื่นมาทำแทน อุตสาหกรรมยาสำหรับโลกใหม่หรือชีวเภสัชภัณฑ์ อาจเป็นอนาคตและความหวังด้านการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วของไทยก็เป็นได้</p>
ผู้จัดการรายวัน360องศา	<p>รพ. QSC ดีเด่น</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.รพ.ระยอง รับรางวัลชนะเลิศโรงพยาบาล QSC ดีเด่นใน รพ.ระดับ A ของกระทรวงสาธารณสุข จาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ศูนย์ประชุม มอ.หาดใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้</p>
สยามรัฐ	<p>แผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง รวมทั้งเกิดเมืองสมุนไพร รูปแบบประชารัฐใน 4 จังหวัดคือ สุราษฎร์ธานี เชียงราย สกลนคร และปราจีนบุรี</p>
ไทยโพสต์	<p>สวดมนต์แก้โรครีอรั้ง</p> <p>- เสนอบทความ นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักแพทย์ทางเลือก แนะนำการสวดมนต์มีผลต่อการบำบัดโรครีอรั้งที่มักเกิดในคนสูงวัย สามารถทำให้ความรุนแรงในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรครีอรั้งอย่างเบาหวาน หัวใจ และความดันลดลงได้จริง ๆ เพราะในขณะที่เราสวดมนต์ จะทำให้เราเกิดสมาธิ เมื่อจิตนิ่งจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเคมีที่เป็นสารสื่อประสาท ที่มีชื่อว่า "สารซีโรโทนิน" (Serotonin) ที่สามารถช่วยลดความเครียดในผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยทั่วไปได้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย</p>
คมชัดลึก	<p>กรณีครูพลละปาแก้วใส่นักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายนิพนธ์ ภักดี ผอ.โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้ออกมายอมรับว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง พร้อมยืนยันโรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉยและติดตามสอบถามอาการเด็กพร้อมช่วยเหลือมาโดยตลอด ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31) คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบวินัยเหตุการณ์ดังกล่าว มีคำสั่งให้ครูพลละปาแก้วไปช่วยราชการชั่วคราว ที่ สพม.31 จนกว่ากระบวนการสอบสวนจะเสร็จสิ้น ส่วนอาการของเด็กหญิงเบื้องต้นแพทย์ระบุว่ามีอาการเส้นประสาทคู่ที่ 7 อักเสบ จากการได้รับการกระทบกระเทือน มีอาการเจ็บที่ใบหน้าด้านซ้าย แต่ใบหน้าด้านขวาไม่มีอาการอะไร ใบหน้าด้านซ้ายไม่ทำงาน ไม่สามารถยิ้มได้ ตาซ้ายไม่สามารถหลับตาได้สนิท ซึ่งหากตาไม่สามารถปิดสนิทได้จะทำให้ตาแห้งและอักเสบ จากนั้นลูกตาจะมีลักษณะขุ่นทำให้การมองเห็นไม่ชัด และอาจจะทำให้ตาบอดในที่สุด ซึ่งแนวทางรักษานั้นจะใช้เวลานานประมาณ 3-6 เดือนแต่ที่สำคัญคือต้องตรวจหาสาเหตุก่อนว่า อาการเช่นนี้เกิดจากสาเหตุใด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน ในการตรวจอย่างละเอียด</p>
เว็บไซต์ HFocus	<p>ทันตพทยสภายกระดับคลินิกทันตกรรม</p> <p>- เสนอข่าว ทันตพทยสภาเดินหน้าโครงการประกันคุณภาพคลินิกทันตกรรม ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการเหมือน HA รพ. สร้างความมั่นใจรับบริการให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น เผยผลดำเนินการ 2 ปี มี รพ.รัฐและเอกชน รวมทั้งคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมจัดอบรมทันตแพทย์อาสาเยี่ยมประเมินคลินิกทันตกรรมเพิ่ม</p>
บ้านเมือง เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก</p> <p>- เสนอข่าว พ.ญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2559 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน "ร่วมใจไม่ทิ้งสัตว์ช่วยขจัดโรคพิษสุนัขบ้า" ในวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย.59 ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขการจัดนิทรรศการให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และพฤติกรรมสัตว์ โดยในปี 59 พบมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 1 ราย เกิดจากการถูกสุนัขกัดและไม่มาเข้ารับการรักษา ส่งผลให้เสียชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ชายรักชายเสี่ยงเอ็ดส์</p> <p>- เสนอข่าว นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่าโรคเอ็ดส์เฉพาะในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด ปัจจุบันมีกว่า 80,000 คน และ 1 ใน 3 ของจำนวนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกคนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ต้องดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง และรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญต้องไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น การแก้ปัญหาให้เห็นผล โดย คือ 1. ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2. ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอ็ดส์ และ 3. ไม่มีการตีตราหรือแบ่งแยกผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ จะร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งรณรงค์ เพื่อลดผู้ป่วยให้เป็นศูนย์ตามเป้าหมาย "Getting to Zero" ต่อไป</p>
อินโฟเควสท์	<p>สวรส.เปิดรับบทความวิชาการ</p> <p>- เสนอข่าว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคร่วมจัดงาน “การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 59” ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ในหัวข้อ “สุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” กำหนดส่งบทความวันที่ 30 ก.ย. นี้</p>
อินโฟเควสท์	<p>สวรส.โชว์6ผลงานวิจัย ปี59</p> <p>- เสนอข่าว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติปี 59 ตามแนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยคัดผลงานด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ จำนวน 6 ผลงานมานำเสนอ ได้แก่ 1.การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน 2.การใช้พลาสติกชีวภาพผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จากการติดเชื้อ เอนเทอโรไวรัส 71 3.การวิจัยเรื่องภาวะและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย 4.การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา 5.การพัฒนาเข็มฉีดยาตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง และ6.การใช้ยาในผู้สูงอายุไทย เขตภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย</p>
มติชน	<p>มอบจักรยานยนต์กู้ชีพและอุปกรณ์</p> <p>- เสนอข่าว นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง มอบรถจักรยานยนต์พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มี นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยตัวแทนโรงพยาบาลของรัฐ ร่วมพิธี</p>
ไทยรัฐ	<p>วันช่วยชีวิตแห่งชาติ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ ฤกษ์สรณ์ศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าวจัดงานวันช่วยชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ว่าวันช่วยชีวิตแห่งชาติจะตรงกับวันที่ 19 ก.ย. โดยจะจัดขึ้นที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้ถึงความสำคัญในเรื่องการช่วยชีวิตฉุกเฉิน</p>
ข่าวสด	<p>เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแห่งแรก</p> <p>- เสนอข่าว บริษัท แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ได้เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis; PD) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยโรงงานนี้ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องกว่า 16,000 รายในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแห่งแรกนี้ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 32 ไร่ โดยใช้งบประมาณในเฟสแรกประมาณ 70 ล้านบาท</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์	<p>การระบาดของโรคชิคุนกุนยา</p> <p>- เสนอข่าว กรุงนิวเดลีของอินเดีย เกิดภาวะการระบาดของโรคชิคุนกุนยา พบผู้ป่วยโรคนี้มากกว่า 1,000 ราย มีผู้เสียชีวิต 10 ราย แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ ด้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย กำลังสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากโรคชิคุนกุนยาหรือไม่ เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก และมีอาการป่วยของโรคอื่น ๆ ด้วย</p>
คมชัดลึก	<p>เนเธอร์แลนด์เร่งผ่านกฎหมายบริจาคอวัยวะ</p> <p>- เสนอข่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนเธอร์แลนด์ ลงมติด้วยเห็นชอบกฎหมายกำหนดให้พลเมืองทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าจะร้องขอเป็นรายบุคคล ผู้นำรัฐบาลระบุว่า นโยบายนี้อาจช่วยเพิ่มอวัยวะบริจาคได้ราว 25%</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p>การแปลงเพศ</p> <p>- เสนอบทความ กฎหมายอังกฤษกำหนดว่าผู้ที่จะแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ชายเป็นหญิง ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถทำได้ ส่วนในไทยแพทยสภาระบุไว้ว่า ต้อง 20 ปีขึ้นไป แต่บางประเทศก็ไม่ได้กำหนดไว้ เช่น ในออสเตรเลีย ผู้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศอายุน้อยสุด มีวัยเพียง 4 ปี</p> <p>ด้าน ดร.ลอว์เรนซ์ เอส เมเยอร์ และ ดร.พอล แมคฮิวจ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐ ระบุว่า มีเด็กจำนวนมากที่รู้สึกที่ตัวเองอยากเปลี่ยนเพศตอนวัยเด็ก แต่พอเข้าสู่วัยรุ่นและโตขึ้นก็ความคิดเหล่านี้ก็ลดลง เด็กที่ยังมีอายุน้อยอาจไม่เข้าใจว่าตนเองมีอาการ Gender Dysphoria แบบไหน แต่ต้องการใส่เสื้อผ้าของเพศตรงข้าม หรือคิดว่าตนเองมีร่างกายผิดปกติที่ต้องการได้รับการรักษา ในกรณีเช่นนี้ แพทย์ควรพูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กให้ชัดเจนและครบถ้วน ต้องบอกถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ รวมถึงแนวทางการรักษาที่หลากหลาย ไม่ใช่จำกัดแค่การแปลงเพศด้วยการผ่าตัดและฮอร์โมนเท่านั้น</p>
ไทยรัฐ	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>- เสนอข่าว นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ระบุว่าบุหรีไฟฟ้าอาจช่วยให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่ในอังกฤษราว 18,000 คน ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ใช้มีอาการข้างเคียงรุนแรงในช่วง 2 ปี และไม่พบหลักฐานโดยตรงว่าบุหรีไฟฟ้ากระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจลองหรือเลิกสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลกระบุว่าแต่ละปีเสียชีวิตจากภัยบุหรี่ทั่วโลกราว 6 ล้านคน และประเมินว่ามีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในอังกฤษราว 2.8 ล้านคน</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>